



HƯNG HÀ Đấu ấn nửa nhiệm kỳ

Nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 song nhờ linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo cùng sự đồng thuận, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội của Hưng Hà có nhiều khởi sắc, từng bước đưa Hưng Hà trở thành trung tâm kinh tế - xã hội phía Tây Bắc của tỉnh.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 3/2/2022 của Huyện ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện, Trường Mầm non Nguyễn Tông Quai, xã Hòa Tiến đã đổi mới phương pháp dạy học từ định hướng nội dung sang định hướng phát triển năng lực, bảo đảm mục tiêu phát triển giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện. Cô giáo Nguyễn Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nguyễn Tông Quai cho biết: Trường được đầu tư xây dựng khang trang, sân trường rộng rãi, môi trường xanh - sạch - đẹp với trang thiết bị dạy học đầy đủ. Mỗi lớp chúng tôi trang trí sinh động, hấp dẫn; đồ dùng đồ chơi đa dạng, trung bày theo từng chủ đề, chủ điểm. Ngoài

ra, nhà trường còn bố trí các khu vực cho trẻ hoạt động vui chơi, sinh hoạt, học tập ngoài trời một cách khoa học và phù hợp như khu vườn cổ tích, sân tập thể dục, thể thao, khu vực đồ chơi ngoài trời, khu vực "bé yêu thiên nhiên"... để từ đó trẻ có thể phát huy khả năng sáng tạo, thể hiện niềm đam mê, thỏa sức vui chơi, khám phá, nâng cao sức khỏe... nhằm hướng tới xây dựng trường học hạnh phúc để trẻ cảm nhận trường học là ngôi nhà thứ hai, là nơi mang lại niềm hạnh phúc cho trẻ.

Xác định giải phóng mặt bằng (GPMB) và cải cách hành chính là hai yếu tố then chốt giữ chân và thu hút các nhà đầu tư, Hưng Hà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng về cơ sở thảo gỡ điểm nghẽn trong công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, quyết tâm xây dựng Hưng Hà thành điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư. Căn cứ tình hình thực tế, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 17/1/2022 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác GPMB phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn huyện trong tình hình mới. Ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Nghị quyết số 04-NQ/HU là chủ trương đúng đắn, mang tính đột phá, thực sự làm thay đổi nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực để huyện hoàn thành mục tiêu GPMB đã đề ra. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, huyện đã phê duyệt 41 phương án bồi thường hỗ trợ GPMB, tổng diện tích 15,7ha với số tiền trên 30,8 tỷ đồng. Hiện nay các dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy tăng



Xây dựng trường học hạnh phúc tại Trường Mầm non Nguyễn Tông Quai, xã Hòa Tiến.

GPMB với tinh thần quyết liệt, đồng bộ; kiên quyết cưỡng chế những trường hợp cố tình vi phạm, đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác GPMB. Nửa nhiệm kỳ qua, Huyện ủy Hưng Hà đã ban hành 5 nghị quyết chuyên đề, 1 đề án và nhiều chỉ thị cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá trên các lĩnh vực để lãnh đạo, chỉ đạo như chất lượng đội ngũ cán bộ; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; công tác GPMB; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo; phòng, chống dịch Covid-19...

Những kết quả tích cực đạt được sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tạo niềm tin, khí thế mới, tạo đà để cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tiếp tục đoàn kết, chung sức hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong địa bàn tiếp tục đoàn kết, chung sức hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. **Khởi sắc sau nửa nhiệm kỳ** Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nhờ sự lãnh đạo quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện đã tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Qua nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết.

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG NỬA NHIỆM KỲ 2020 - 2025:

- Tổng giá trị sản xuất bình quân ước tăng 10,72%/năm.
- Tốc độ tăng thu ngân sách trên địa bàn bình quân ước đạt 12,27%/năm.
- Thu nhập bình quân đầu người đạt 69 triệu đồng/người/năm.
- Có 90% trở lên chính quyền cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh.
- Đến năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 2,05%.

Đến nay Hưng Hà đã có 1.014ha tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp, tăng 325ha so với năm 2020; mở rộng thêm 3 vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả với diện tích trên 10,1ha tại các xã Chí Hòa, Canh Tân và thị trấn Hưng Nhân; có 287 lồng cá tại các xã Hồng An, Độc Lập, Tân Lễ, Điệp Nông và thị trấn Hưng Nhân, tăng 127 lồng so với cuối năm 2020; 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 7/11 cụm công nghiệp có quyết định thành lập và phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 với tổng diện tích 282,82ha; 29 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia; 100% trường học đã được lắp đặt hệ thống nước uống tinh khiết hợp vệ sinh tới từng phòng làm việc, nhóm, lớp...

Ông Phạm Cao Quân, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà cho biết: Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, chúng tôi tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển không gian nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao; cân đối hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; giữ vững an ninh, quốc phòng; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, dám nghĩ, dám làm, đủ năng lực và uy tín lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

THANH THUY

Tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023.

Hợp tác quốc tế - tăng cơ hội việc làm cho sinh viên



Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình hợp tác với Trường Đại học Kangwon (Hàn Quốc) nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn cho sinh viên.

Trong giai đoạn hiện nay, tìm đúng chuyên môn, có thu nhập ổn định sau khi ra trường là mong muốn của các sinh viên (SV). Nhận thức rõ điều này, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình chủ động triển khai hoạt động hợp tác quốc tế, tư vấn du học giúp SV có thêm cơ hội việc làm, thu nhập sau khi ra trường.

Nguyễn Thị Kim Ngân là cựu SV Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình, hiện đang công tác tại một bệnh viện ở Đức với thu nhập gần 4.000 euro/tháng, mỗi trường làm việc vẫn minh, các khâu chăm sóc bệnh nhân đều có máy móc, thiết bị hiện đại hỗ trợ. Ngân cho biết, khi học tại trường em may mắn được đào tạo kỹ năng điều dưỡng song song với đào tạo tiếng Đức. Nhờ đó, 7 năm trước em vượt qua các vòng tuyển dụng, trở thành điều dưỡng viên một viện dưỡng lão ở Đức. Khi sang Đức em tiếp tục học nâng cao trình độ, hiện em đủ điều kiện và đã chuyển sang làm tại một bệnh viện với nhiều ưu đãi tốt.

Từ thực tế của chị mình, Nguyễn Thị Hà, em

của Trường. Từ 12 năm trước, Trường đã chủ động tìm kiếm, hợp tác với một số tổ chức, trường đại học của Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, Italia... để nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn, đào tạo ngoại ngữ và tạo cơ hội du học, việc làm tốt nhất cho SV. Hiện tại nhà trường đã ký biên bản ghi nhớ và hợp đồng hợp tác với nhiều đối tác uy tín như Tổ chức phi lợi nhuận về công tác đào tạo điều dưỡng và các vấn đề xã hội của Đức (AWO), Tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ điều dưỡng viên và nhân viên chăm sóc người nước ngoài tại Nhật Bản (NPO), Công ty International Laboratory Organization (Nhật Bản), Hiệp hội các trường đại học Italy, Trường Đại học Kangwon (Hàn Quốc), Công ty Cổ phần Tập đoàn JVS, Công ty TNHH Trí Việt (Hà Nội)... Theo đó, Trường sẽ tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ, hợp tác tổ chức đào tạo các ngành chuyên môn như hộ lý, điều dưỡng đáp ứng chuẩn của từng nước cho SV. Do khai thác tốt các dự án đầu tư, tài trợ nên SV được miễn phí hoặc đóng phí rất thấp cho các chương trình đào tạo. Sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn chuyên môn và ngoại ngữ, nếu SV có nguyện vọng sẽ được ký kết hợp đồng làm việc tại các nước với thu nhập khá cao. Hơn 12 năm hợp tác quốc tế, Trường đã có hàng trăm SV đi làm việc, học tập tại Nhật Bản và Đức, trong đó nhiều SV hiện đã định cư, ổn định làm việc tại các cơ sở y tế ở hai nước này. Tới đây, dự kiến Trường sẽ phối hợp đào tạo nguồn nhân lực điều dưỡng chất lượng cao phục vụ thị trường trong nước và các nước Italia, Hàn Quốc, Úc..., giúp SV có cơ hội việc làm, phát triển bản thân, nâng cao thu nhập.

QUYNH LƯU

Đù nằm khuất sâu trong con ngõ nhỏ ở thôn Ái Quốc, xã Nam Trung (Tiền Hải) nhưng cửa hàng của chị Hiếu luôn tấp nập người ra vào. Hình thức cửa hàng không có gì nổi bật, điều thu hút khách đến mua, đặt may áo dài tại đây là sự tận tâm, nhiệt tình của chị Hiếu và nhân viên. Chị Nguyễn Thị Hoa, khu 1, thị trấn Tiền Hải cho biết: Mua áo dài ở đây tôi rất ưng ý từ chất vải, đường may đến kiểu dáng, giá cả phải chăng. Tôi mua một chiếc rồi lại muốn mua thêm nữa để mặc dịp kỷ niệm, ngày lễ, tết... Mọi người thấy tôi mặc đẹp nên hỏi thăm để đến mua. Chị em trong cửa hàng niềm nở, trân trọng khách hàng, mỗi khi tới đây cảm giác như chị em trong gia đình.

Làm đẹp cho đời bằng áo dài truyền thống

Mang theo hoài bão làm đẹp cho đời, chị Nguyễn Thị Hiếu, chủ thương hiệu áo dài Trung Đông không ngừng sáng tạo trong thiết kế áo dài cũng như đào tạo những người thợ kế cận có tâm với nghề.

tờ rơi, liên hệ dài truyền thanh các xã, viết bài quảng cáo, học may, chỉnh sửa, khâu đính kết hoa hạt trang trí đến thu ngân, bán hàng... "Nghề chọn người", chỉ sau một thời gian ngắn áo dài Trung Đông đã phủ sóng gần khắp các tỉnh, thành phố. Vốn là luật sư và đã được sự phát triển đó cũng như mong muốn tạo một thương hiệu vững chắc, chị đã làm thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký nhãn hiệu. Năm 2020, nhãn hiệu áo dài Trung Đông đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp đăng ký bảo hộ độc quyền tại Việt Nam.

Từ người ngoại đạo với thời trang, vốn ban đầu chỉ 30 triệu đồng, đến nay chị Hiếu có 2 cửa hàng may đo, bán áo dài. Chị liên kết với xưởng may lớn, có hơn 30 công nhân cắt may và trang trí áo dài, thu nhập từ 6 - 10 triệu đồng/người/tháng. Nhân sự của 2 cơ sở áo dài đều duy trì ổn định các bộ phận như bán hàng,

xây dựng văn hóa doanh nghiệp, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với tất cả khách hàng, đối với đồng nghiệp, tình yêu đối với gia đình, công đồng, xã hội... Cũng bởi thế, tùy từng thời điểm mà chị có những chương trình từ thiện phù hợp như đổi áo dài cũ lấy áo dài mới tặng phụ nữ khó khăn, trích lợi nhuận giúp người nghèo...

QUAN PHƯƠNG



Chị Hiếu chỉnh sửa áo cho khách hàng.